

GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phát sinh ngay từ cơ sở. Mỗi tổ chức trong khối đã có những hoạt động mang lại những kết quả rõ nét theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và hiệu quả công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa cao; việc nắm tình hình và chủ động giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền ở một số nơi còn yếu; phương thức hoạt động của

những tổ chức đoàn thể cơ sở còn đậm tính hành chính, dập khuôn, máy móc, thiếu sự sáng tạo. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân và mỗi tổ chức tìm ra một hình thức phù hợp để chuyển tải quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến với người dân... Cùng với đó, làm

tốt công tác vận động và nêu gương, cung cấp những thông tin chính thống một cách kịp thời, hiệu quả đến đoàn viên, hội viên. Tổ chức lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể để mỗi tổ chức cơ sở, mỗi đoàn viên, hội viên làm tốt việc nắm bắt, chủ động giải quyết tình hình và tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong chỉ đạo giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, tránh để bị động, bất ngờ, chần chừ, trì hoãn, né tránh, dù đôi lúc cần trên, dưới đồng lòng. Đặc biệt chú ý đến những luồng tư tưởng mới xuất hiện trong nhân dân. Mỗi

đoàn thể cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sớm khắc phục bệnh hình thức, phong cách hành chính trong tổ chức hoạt động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, Khu kinh tế Thái Bình, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu... Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự trong mỗi cấp hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt chú trọng công tác quản lý, giám sát, phân công nhiệm vụ cho các

đoàn viên, hội viên. Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở cần tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ trương tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về bệnh dịch cũng như chế độ lây lan, cách phòng, chống, các chế tài xử lý để bao vây dập dịch.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện trong thời gian tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát và có phương án di dời các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, nhà yếu, lao động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Để ứng phó với hoàn lưu bão số 3 và số 4, toàn tỉnh đã di dời 1.164 chòi nuôi ngoại với 1.281 lao động canh coi trên các chòi ngoai và 1.907 lao động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản vào trong đê chính an toàn.

Toàn tỉnh hiện còn 27 xã chưa đạt chuẩn NTM. Trong tháng 3/2019, các xã đã hoàn thành được 17,2km kênh cấp I loại 3, 1,2km đường giao thông trục xã, 1,2km đường trục thôn, 15,6km đường giao thông nội đồng trục chính; xây dựng và tu sửa 31 phòng học, 3 phòng chức năng của các trường mầm non, tiểu học và THCS; xây mới, sửa chữa 1 nhà văn hóa xã, 6 nhà văn hóa thôn, 1 sân thể thao xã và một số công trình phụ trợ đi kèm; xây mới 1 trạm y tế xã; hoàn thiện 8 khu xử lý rác thải để đưa vào sử dụng. Đến hết tháng 3/2019, có 6 xã của huyện Thái Thụy hoàn thành 19/19 tiêu chí đã được các phòng, ban của huyện thẩm tra và đề nghị đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đối với một số tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương rút kinh nghiệm. Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, nếu phát hiện điểm xung yếu cần khẩn trương xử lý kịp thời. Xây dựng phương án hộ đê, tổ chức xử lý các sự cố của đê điều bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các lực lượng canh coi, xung kích, ứng cứu đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng trong nhân dân theo quy định của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh... Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng những phương án cụ thể để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Về kết quả và tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các địa phương và các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện tăng cường cho các xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ rất nặng nề, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục nỗ lực, xây dựng phương án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì khẩn trương báo cáo để lãnh đạo UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời...

Chiều ngày 9/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe tiến độ thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 348/QĐ-TTg, có chiều dài 34,42km, trong đó điểm đầu tại km9+76 đầu nối với điểm cuối dự án tuyến đường ven biển thành phố Hải Phòng và 9km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, điểm cuối tại km43+577 đầu nối với điểm đầu dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.872 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Triển khai thực hiện dự án, đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, các địa phương đã bàn giao 65,64ha đất nông nghiệp cho nhà đầu tư; đang kiểm đếm, xác minh tài sản trên đất và lập, trình phê duyệt phương án đất bồi; đồng thời đang triển khai thi công xây dựng hạ tầng các điểm tái định cư xã Thái Thượng, xã Thái Nguyên (Thái Thụy) và xã Đông Minh, xã Nam Cường, xã Nam Hưng (Tiền Hải). Đối với việc triển khai thực hiện dự án, ngay sau khi hợp đồng BOT được ký kết, nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục để hoàn thiện các nội dung theo điều khoản hợp đồng đã ký; đồng thời tổ

chức khảo sát, thiết kế kỹ thuật theo kế hoạch đã đề ra. Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, đề xuất những kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư cũng như của hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy để dự án nhanh chóng được triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương nơi có dự án đi qua tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 30/6 phải giải phóng hoàn toàn quỹ đất nông nghiệp; tiếp tục triển khai các giải pháp như: tiếp tục giải quyết vướng mắc về diện tích đất chèo mẻo, tổ chức đối thoại với các hộ dân, khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác minh tài sản trên đất và lập, trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đất ở; nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo quy mô đường cấp III đồng bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì báo cáo UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các ngành trong quá trình triển khai thực hiện dự án; lập danh sách cụ thể các cá nhân, đơn vị phối hợp với nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận công trình, hạng mục công trình, đặc biệt là các công trình thu phí, vận hành bảo đảm tiến độ công tác thiết kế kỹ thuật, tránh các phát sinh điều chỉnh sau thiết kế; bảo cáo cấp thời những khó khăn, vướng

mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để tỉnh kịp thời xử lý. Về trạm thu phí, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chủ động đề xuất địa điểm làm căn cứ để tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo việc bàn giao tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đến nay, tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã cơ bản hoàn thiện; Sở Giao thông Vận tải, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã ký biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án đầu tư, dự án đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng; tình hình bố trí các nguồn vốn để thanh toán cho nhà đầu tư theo giá trị được phê duyệt quyết toán. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện bàn giao tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong tháng 4/2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian bàn về hướng giải quyết các phân ảnh, kiến nghị của Công ty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đồng thời nghiên cứu, xem xét việc triển khai thực hiện thu phí không dừng tại trạm thu phí hoàn vốn BOT dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B nhằm bảo đảm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức định thuế tự động không dừng.

KING'S CUP 2019 Đội tuyển Việt Nam thêm cơ hội thăng hạng

(chinhphu.vn) Tham dự King's Cup Thái Lan 2019 là "mũi tên trúng 2 đích" do đây vừa là cơ hội cọ xát trước vòng loại World Cup 2022 vừa có thể thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 9/4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gửi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin chính thức về King's Cup 2019. Theo đó, giải đấu truyền thống lần thứ 47 của Thái Lan sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.

Phía Thái Lan khẳng định King's Cup hiện được FIFA phê chuẩn là giải giao hữu quốc tế cấp "A", tức cấp độ dành cho đội tuyển quốc gia. Do vậy, kết quả của các trận đấu sẽ được FIFA sử dụng để tính điểm cho bảng xếp hạng tương ứng.

Theo đó, đội xếp hạng dưới nếu giành được chiến thắng trước đội xếp hạng cao hơn thì điểm số nhận được cũng sẽ cao hơn.

Một điểm đáng chú ý là thành phần dự King's Cup 2019 đã thay đổi. Trong thông báo lần 1, phía Thái Lan mời 3 đội khách là Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, đội tuyển Trung Quốc đã thông báo không tham dự và khách mời thay thế là đội bóng Nam Mỹ Ecuador. Tuy nhiên, Ecuador cũng báo hoãn.

Đến nay, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã chốt được khách mời thứ ba là đội tuyển Curacao thuộc Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 98, tăng 1 bậc so với tháng trước. Ấn Độ xếp hạng 101 và Thái Lan ở vị trí 114. Trong khi đó, đội tuyển Curacao đứng vị trí 82 và là đội bóng có thứ hạng cao nhất dự King's Cup lần này.

King's Cup 2019 sẽ được tổ chức theo thể thức phân cặp. Hai đội thắng thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua gặp nhau trong trận tranh giải ba.

Kết quả bốc thăm phân cặp và lịch thi đấu của King's Cup 2019 sẽ được chủ nhà Thái Lan thông báo sau.

King's Cup 2019 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 5 - 8/6 tại SVĐ Chang Arena, Buriram (Thái Lan).

Đây là kỳ King's Cup lần thứ 47 được tổ chức. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí Á quân, sau khi thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1 - 3 ở trận chung kết.

Như vậy, dự King's Cup lần này là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và cọ xát trước vòng loại World Cup 2022.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Chiều ngày 9/4, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị đẩy mạnh việc triển khai chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGD và nâng cao chất lượng dân số năm 2019 tới cán bộ làm công tác truyền thông, dân số - KHHGD và nữ hộ sinh các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá việc thực hiện công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGD trên địa bàn, vai trò của cán bộ dân số, nữ hộ sinh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Các đại biểu cũng được truyền đạt các nội dung về tổ chức truyền thông, quản lý, phân phối các sản phẩm của đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGD cho cán bộ cơ sở, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân.

HÀ ANH

Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Sáng ngày 9/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tuyên truyền, phổ biến chính sách cai nghiện ma túy đến năm 2020 cho thành viên các tổ tư vấn cai nghiện ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Gần 200 học viên dự tập huấn được trang bị kiến thức cơ bản về 12 nguyên tắc điều trị và chăm sóc người nghiện tại cộng đồng; phương pháp sàng lọc và đánh giá người sử dụng ma túy; các dịch vụ điều trị cho người nghiện ma túy; mô hình điều trị, chăm sóc người nghiện; hướng tiếp cận điều trị và chăm sóc tại cộng đồng cho người sử dụng ma túy; kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đặt câu hỏi; lập kế hoạch và liên kết các hình thức chăm sóc người cai nghiện tại cộng đồng... Trong quá trình tập huấn, các học viên còn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 5.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có trên 450 người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng sẽ giúp các tổ tư vấn cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần giảm tỷ lệ người nghiện, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG

1 khách hàng - quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 2 vé giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và 8 vé giải phụ của giải Đặc biệt trị giá 160 triệu đồng.

1 khách hàng - quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trúng thưởng 1 vé giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 4 vé giải phụ của giải Đặc biệt trị giá 80 triệu đồng.

Mở thưởng ngày 25 tháng 3 năm 2019
Số trúng thưởng: 25019

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng
Số tiền là 3 tỷ 240 triệu đồng

Khách hàng đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình. Số tiền là 5 triệu đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

VŨ TIẾN

Tái diễn tình trạng bán hàng rong dưới lòng đường

Mặc dù cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Thái Bình đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử lý "mạnh tay", tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ các quy định, lấn chiếm lòng đường, hè phố để bán hàng hóa, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho những người tham gia giao thông.



Nhiều người dân bán hàng dưới lòng đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào gần trưa ngày 5/4/2019 tại đoạn đường Lê Quý Đôn (khu vực công chợ Đé Thám) có hơn 10 người bán hàng rong dựng những chiếc xe chở đầy hoa quả, quần áo ngày

dưới lòng đường thân nhiên mời chào khách. Tại đường Lý Bôn (khu vực cầu Gốc Mít) chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 30m mà có tới gần chục xe bán hàng rong dưới lòng đường, người đi đường thân nhiên dựng xe máy,

thậm chí dùng cả ô tô để mua hàng. Trên đường Bồ Xuyên (khu vực sân bóng Bồ Xuyên), người dân cũng bày bán la liệt các mặt hàng như thịt, cá, rau củ... biến nơi đây thành một chợ cóc, người mua kẻ bán cứ vô tư



dựng xe dưới lòng đường để mua hàng. Tại đoạn đường Lê Thánh Tông (khu vực cầu Máy Miến) người bán hàng rong hạ luôn mặt hàng để dưới lòng đường, đường nhỏ người bày bán cả hai bên làm cho con đường chỉ đủ để hai xe máy tránh nhau, các phương tiện đi qua khu vực này rất khó khăn. Bên cạnh việc bán hàng lấn chiếm lòng đường, nhiều người bán hàng còn dùng ô rất to để che chắn, nhận chỗ ngồi bán hàng. Nhiều người tham gia giao thông đứng lại mua hàng đột ngột khiến những người đi sau trở tay không kịp nên thường xuyên xảy ra va chạm.

Theo những người dân sống xung quanh những khu vực này thì tình trạng bán hàng rong dưới lòng đường diễn ra thường xuyên. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân giải quyết thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn đầu lại vào đấy, người bán cứ bán, người mua cứ mua, vỉa hè, lòng đường cứ bị chiếm dụng. Ông Phạm Khắc M, người dân sống gần khu vực cầu Máy Miến cho biết: Sáng nào tôi cũng đi qua khu vực này, thấy tình trạng bán hàng rong tại đây diễn ra khá thường xuyên. Đoạn đường này là ngã tư và có khá nhiều phương tiện

qua lại, việc bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm cho giao thông khu vực này rất lộn xộn, ách tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Trong vai người mua hàng, chúng tôi hỏi chuyên một bác bán hoa quả ngay dưới lòng đường và nhận được câu trả lời: Tôi thường xuyên bán ở đây vì có người đi lại nên đất hàng, vào trong chợ ế ẩm lắm. Khi được hỏi về sự quản lý của các cơ quan chức năng, người bán hàng cho biết: Khi nào có công an hay chính quyền đến thì chạy thôi, khi nào họ đi thì lại quay lại bán tiếp.

Thiết nghĩ, để giải quyết tình trạng người bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý đối với những người bán hàng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức không nên dựng xe mua hàng hóa dưới lòng đường, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho chính mình và những người tham gia giao thông. Ngành chức năng và chính quyền địa phương quy hoạch, xây dựng các khu chợ bán hàng tập trung, tuyến truyền để các người bán hàng và người mua hàng đứng nơi quy định thì mới mong có thể giải quyết dứt điểm tình trạng này.